

**สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในทุนการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ฝึกฝนที่จะจดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้น และไม่มีใครอื่น

**คำถาม:** อะไรคือเหตุผลของการไม่มีประสบการณ์ของความสุข แม้หลังจากที่เป็นของพ่อ?

**คำตอบ:** 1. ความรู้อันสมบูรณ์นี้ไม่ได้คงอยู่ในสติปัญญาของลูก 2. ลูกไม่ได้จดจำพ่ออย่างถูกต้องแม่นยำ เพราะลูกไม่ได้จดจำบาบา มายาจึงหลอกลวงลูก เหตุนี้เองจึงไม่มีความสุข ลูกๆ ควรจะมีความซาบซึ้งในสติปัญญาของลูกว่าพ่อกำลังทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก แล้วลูกก็จะมีคามกระตือรือร้นและความสุขเสมอ กลับมาเติมไปด้วยมรดกของความบริสุทธิ์, ความสุขและความสงบของพ่อ แล้วลูกจะอยู่อย่างมีความสุข

โอม ชานติ ลูกๆ รู้ถึงความหมายของโอม ชานติ อย่างดีมาก “นั่นคือดวงวิญญาณและนี่คือร่างกายของฉัน” จดจำสิ่งนี้ อย่างดีมาก พระเจ้า นั่นคือ พ่อของดวงวิญญาณกำลังสอนเรา ลูกเคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อนหรือไม่? ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าศรัทธาและสอนพวกเขา อย่างไรก็ตาม, เขามีรูปและนาม ผู้เดียวที่กำลังสอนลูกคือพ่อที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณรับฟังในขณะที่ดวงวิญญาณสูงสุดพูด นี่คือสิ่งใหม่ การทำลายล้างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หนึ่งในผู้ที่มีสติปัญญาที่ไม่มีความรักในเวลาของการทำลายล้าง และอีกหนึ่งคือผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรักในเวลาของการทำลายล้าง ก่อนหน้านี้ลูกเองเคยพูดว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกันและท่านอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน ลูกต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอย่างดี มีการอธิบายแก่ลูกแล้วว่า ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและร่างกายสูญสลาย ดวงวิญญาณไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือลดลง ดวงวิญญาณนั้นเล็กมาก ดวงวิญญาณที่แสนเล็กนั้นได้ใช้ 84 ชาติเกิดและเล่นบทบาทของเขาทั้งหมด ดวงวิญญาณทำให้ร่างกายทำงาน พ่อที่สูงที่สุดเหนือสิ่งใดกำลังสอนลูก และดังนั้นลูกได้สถานภาพที่สูงเช่นกัน เป็นดวงวิญญาณที่ศึกษาเล่าเรียนและได้รับสถานภาพ ดวงวิญญาณไม่สามารถมองเห็นได้ ผู้คนมากมายพยายามที่จะดูว่าดวงวิญญาณเข้ามาและออกจากร่างไปอย่างไร แต่พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าอย่างไร แม้ว่าใครบางคนจะเห็นดวงวิญญาณ เขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสิ่งใดเลย ลูกเข้าใจว่าเป็นดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกาย ดวงวิญญาณนั้นแยกจากร่างกายมนุษย์ ดวงวิญญาณไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ร่างกายมนุษย์นั้นใหญ่ขึ้นจากเล็ก เป็นดวงวิญญาณที่กลับมาบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ และเป็นดวงวิญญาณที่เรียกหาพ่อ: โอ้ บาบา ผู้ที่ทำให้ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์กลับมาบริสุทธิ์ได้โปรดมา! มีการอธิบายแก่ลูกแล้วด้วยเช่นกันว่าดวงวิญญาณทั้งหมดเป็นเจ้าสาว(สิดา) และท่านคือเจ้าบ่าวผู้เดียว, ราม แล้วผู้คนเหล่านั้นก็พูดว่าทุกคนเป็นเจ้าบ่าว เป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าบ่าวจะเข้ามาในทุกคน เนื่องจากการมีความรู้ที่ผิดๆ เช่นนี้ในสติปัญญาของเขา พวกเขาจึงตกต่ำลงมาเรื่อยๆ เพราะพวกเขาได้ดูหมิ่นท่านอย่างมาก, พวกเขาประณามท่านและทำบาปอย่างมากมาย พวกเขาประณามพ่ออย่างมาก! ลูกๆ จะเคยประณามพ่อของเขาหรือไม่? อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เนื่องจากเด็กๆ นั้นเสียคนพวกเขาจึงเริ่มที่จะดูหมิ่นพ่อของเขา ผู้เดียวนั้นคือพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เป็นดวงวิญญาณที่ประณามพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด “บาบา, ท่านจุกลงมาในจระเข้และปลา” พวกเขาก็ได้ประณามศรัทธาเช่นกันด้วยการพูดว่าเขาได้ลักพาตัวราชินีและขโมยเนย ทำไมเขาจะต้องขโมยเนย? สติปัญญาของพวกเขากลับมาไม่ประณามอย่างมาก! พ่อมาและชี้ให้ลูกเห็นถึงวิธีที่ง่ายดายมากที่จะกลับมาบริสุทธิ์ พ่อผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้ชำระให้บริสุทธิ์, ผู้ทรงพลังอำนาจ เช่นที่ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนากล่าวได้ว่าเป็นผู้ทรงอำนาจของคัมภีร์ ดังนั้นสังคاراจารย์ก็จะกล่าวได้ว่าเป็นผู้ทรงอำนาจของพระเวทย์และคัมภีร์เช่นกัน พวกเขามีความโอฬารตระการตาอย่างมากมาย “ชีวาจารย์” นั้นไม่มีความโอฬารตระการตาใดๆ ท่านไม่ได้มีกลุ่มของสาวกอยู่กับท่าน ผู้เดียวนั้นทั้งนี้และพูดสารของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดให้แก่ลูก หากชีวาจารย์จะแสดงความโอฬารตระการตาของท่านแล้วก่อนหน้านั้นก็ต้องมีความโอฬารตระการตาของบราห์มา แต่ไม่เลย! พ่อพูดว่า พ่อคือผู้รับใช้ของลูกๆ พ่อเข้ามาในผู้นี้และอธิบายแก่ลูกๆ: ลูกๆ ลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกบริสุทธิ์แล้วก็กลับมาไม่บริสุทธิ์ในช่วงระหว่าง 84 ชาติเกิด ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของผู้นี้จะซ้ำรอย เขาคือผู้ที่ได้ไปผ่าน 84 ชาติเกิด พ่อได้แสดงหนทางที่จะกลับมาสู่โตปรธานให้แก่เขา พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ทรงอำนาจ ท่านอธิบายสารของพระเวทย์และคัมภีร์ทั้งหมดแก่ลูกผ่านบราห์มา พวกเขาได้แสดงภาพบราห์มาพร้อมกับคัมภีร์ในรูปภาพ แต่ในความเป็นจริงไม่มีเรื่องของคัมภีร์ ฯลฯ บาบาไม่ได้มีคัมภีร์ และผู้นี้ก็ไม่มีคัมภีร์ และลูกก็ไม่ได้มีคัมภีร์เช่นกัน ผู้เดียวนั้นบอกสิ่งใหม่ๆ แก่ลูกตลอดเวลา ลูกรู้ว่าคัมภีร์ทั้งหมดเป็นของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อไม่ได้ถ่ายทอดคัมภีร์ พ่อพูดกับลูกด้วยปากเปล่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ซึ่งภายหลังได้ชื่อวากีตะของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา พ่อหรือลูกมีกิตะ ฯลฯ หรือไม่? นี่คือการศึกษาล่าเรียน ไม่มีเรื่องของบทกวี

ฯลฯ พ่อสอนลูกและพ่อก็จะเฝ้าแต่สอนลูกต่อไปเหมือนเดิมทุกประการทุกอย่างจริง พ่ออธิบายสิ่งที่ย้ายตายมาก: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ร่างกายของลูกจะกลายเป็นฝุ่น ดวงวิญญาณไม่สูญสลายในขณะที่ร่างกายถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่า ดวงวิญญาณละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง พ่อพูดว่า พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้คนเฉลิมฉลองชีพรাত্রี แต่ในความเป็นจริงควรที่จะเรียกว่าเป็นชีพแฉนติ อย่างไรก็ตามการเรียกสิ่งนั้นว่าแฉนติก็จะหมายถึงการถือกำเนิดผ่านกรรมมารดาเหตุนี้เองพวกเขาจึงเรียกว่าชีพรাত্রี พวกเขาแสวงหาพ่อในเวลากลางคืนของยุคทองแดงและยุคเหล็ก พวกเขาพูดว่า ท่านอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ดังนั้นท่านอยู่ในลูกเช่นกัน แล้วเหตุใดลูกจึงสะดุดล้มไปทั่ว? จากการเป็นเทพก็ราวกับว่าลูกกลายเป็นชุมชนปีศาจอย่างสมบูรณ์ เหล่าเทพนั้นดื่มแอลกอฮอล์หรือเหล้าหรือไม่? ดวงวิญญาณเดียวกันเหล่านั้นได้ตกต่ำลงมา ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มที่จะดื่มเหล้า ฯลฯ พ่อพูดว่าเวลานี้โลกเก่านี้จะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน ในโลกเก่ามีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วน ในขณะที่ในโลกใหม่มีเพียงศาสนาเดียว จากศาสนาเดียวตอนนี้มีศาสนามากมาย และดังนั้นแน่นอนว่าเวลานี้จะต้องมีศาสนาเดียว ผู้คนพูดว่ายังคงมีอีก 40,000 ปีที่เหลืออยู่ของยุคเหล็ก นั่นเรียกว่าความมืดสนิทที่สุด เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ขึ้น ความมืดของความรู้ก็หายไป ผู้คนมีความไม่รู้อย่างมาก เมื่อพ่อผู้เป็นพระอาทิตย์แห่งความรู้และมหาสมุทรแห่งความรู้มา ความไม่รู้ของหนทางของความรู้ก็สลายไป ลูกกลับมาบริสุทธิ์ด้วยการเฝ้าแต่จดจำพ่อ อัลลอยด์ถูกขจัดออกไป นี่คือไฟของโยคะ ไฟของตัณหาจะทำให้ลูกน่าเกลียด ในขณะที่ไฟของโยคะนั้นคือการจดจำระลึกถึงชีพบาบาทำให้ลูกสวยงาม พวกเขาได้ให้ชื่อคุณลักษณะว่าชยัม-ชุนดรา(ผู้ที่น่าเกลียดและสวยงาม) อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่เข้าใจความหมายของสิ่งนั้น พ่อมาและอธิบายความหมายนั้นแก่ลูก ก่อนอื่นใจพวกเขาเหล่านั้นสวยงามมากในยุคทอง ดวงวิญญาณนั้นบริสุทธิ์และสวยงาม และดังนั้นพวกเขาจึงได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์และสวยงาม ที่นั่นทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งทั้งหมดและทุกสิ่งเป็นของใหม่ แผ่นดินใหม่ก็ได้กลับมาเก่า เวลานี้โลกเก่านี้จะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน มีการเตรียมการมากมายสำหรับสิ่งนั้น ผู้คนของบาร์ตไม่เข้าใจมากเท่ากับผู้คนเหล่านั้นที่พวกเขากำลังทำลายวงศ์สกุลของตนเอง พวกเขา รู้สึกว่าใครบางคนกำลังดูแลพวกเขาให้นำมาซึ่งการทำลายล้างพวกเขาเองด้วยวิทยาศาสตร์ ลูกเข้าใจเช่นกันว่า 3000 ปี ก่อนพระคริสต์เคยเป็นสวรรค์ดินแดนสุขาวดี เคยเป็นอาณาจักรของเหล่าเทพเจ้า บาร์ตเคยเป็นแผ่นดินโบราณ ลักชมีและนารายณ์กลายเป็นเช่นนั้นด้วยการศึกษาราชายโคะนี่ เพียงพ่อเท่านั้นที่สามารถสอนราชายโคะนี่ ชั้นยาสซีไม่สามารถสอนได้ ทุกวันนี้มีการคดโกงอย่างมาก พวกเขาไปต่างประเทศและพูดว่าพวกเขากำลังสอนโยคะโบราณของบาร์ต แล้วพวกเขาก็พูดว่า คุณสามารถกินไข่ ดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ คุณสามารถทำทุกสิ่ง พวกเขาจะสามารถสอนราชายโคะได้อย่างไร? พวกเขาจะสามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพได้อย่างไร? พ่ออธิบายว่าดวงวิญญาณสูงส่ง และแล้วด้วยการใช้ชาติเกิดใหม่พวกเขาก็กลับมาด้อยกว่าจากสโตประธาน เวลานี้ลูกกำลังก่อตั้งสวรรค์ขึ้นอีกครั้ง ไม่มีศาสนาอื่นใดที่นั่น พ่อพูดว่า นรกจะถูกทำลายอย่างแน่นอน ผู้ที่มาที่นี่จะไปสวรรค์อย่างแน่นอน หากพวกเขาได้ยืมความรู้ของชีพบาบาแม้เพียงเล็กน้อยพวกเขาจะไปสวรรค์อย่างแน่นอน แล้วไม่ว่าพวกเขาจะศึกษาและจดจำพ่อมากเพียงใดก็ตาม พวกเขา ก็จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูงตามนั้น เวลานี้เป็นเวลาของการทำลายล้างสำหรับทุกคน ผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรักในเวลาของการทำลายล้างก็จะไม่จดจำใครนอกจากพ่อและพวกเขาคือผู้ที่ได้รับสถานภาพที่สูง สิ่งนี้เรียกว่าทุนการศึกษาที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกควรจะแข่งขันในสิ่งนี้ นี่คือนิรันดร์ของพระเจ้า ประการแรกมีการจดจำระลึกถึง และประการที่สองลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นกัน หากลูกต้องการที่จะกลายเป็นราชาและราชินี ลูกต้องสร้างปวงประชาด้วยเช่นกัน บางคนสร้างปวงประชามากมายและคนอื่นสร้างน้อยกว่า ปวงประชาถูกสร้างขึ้นมาโดยการทำงานรับใช้ของลูก ปวงประชาถูกสร้างขึ้นมาโดยการทำงานรับใช้ที่พิถีพิถันและนิทรศการ ฯลฯ ลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนในเวลานี้ และจากนั้นลูกก็จะไปสู่สุริยวงศ์และจันทราวศ์ นี่คือนิรันดร์ของลูกๆบราห์มิน พ่อรับสกุลบราห์มินมาเลี้ยงดูและสอนพวกเขา พ่อพูดว่า พ่อสร้างหนึ่งวงศ์สกุลและสองราชวงศ์: จักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งสุริยวงศ์ และราชา,ราชินีแห่งจันทราวศ์ พวกเขาเรียกว่าผู้ที่มีมงกุฎสองชั้น และแล้วเมื่อราชาที่มีกิเลสนั้นได้ปรากฏตัวขึ้น, พวกเขาก็ไม่มีมงกุฎแห่งแสง พวกเขาสร้างวัดให้แก่ผู้ที่เคยมีมงกุฎสองชั้นและกราบไหว้บูชาพวกเขา พวกเขาก็มองอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของผู้ที่บริสุทธิ์ สิ่งเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่ในยุคทอง นั่นคือโลกที่บริสุทธิ์ ไม่มีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ที่นั่น นั่นเรียกว่าดินแดนแห่งความสุข โลกที่ปราศจากกิเลส ในขณะที่โลกนี้เรียกว่าโลกที่มีกิเลส ไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตเดียวที่นี่ที่บริสุทธิ์ ชั้นยาสซีที่ทั้งบ้านและครอบครัวของเขาแล้วหนีไป มีตัวอย่างของราชาโกบิชน ลูกรู้ว่าไม่มีมนุษย์ใดสามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้อื่นได้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน พ่อมาและทำให้ทุกคนบริสุทธิ์ บางคนจะกลับมาบริสุทธิ์และไปยังดินแดนแห่งความสงบ และคนอื่นจะกลับมาบริสุทธิ์และไปยังดินแดนแห่งความสุข นี่คือนิรันดร์แห่งความสุขที่ไม่บริสุทธิ์ ในยุคทองไม่มีความเจ็บป่วยใด ฯลฯ ลูกเคยเป็นนายของดินแดนแห่งความสุขนั้น และแล้วในอาณาจักรของราวันลูกก็กลายเป็นนายของดินแดนของความทุกข์ พ่อพูดว่า ลูกก่อตั้งสวรรค์ทุกอย่างจริงด้วยการทำตามศรัทธาของพ่อ ลูกประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของโลกใหม่แล้วก็กลายเป็นชวานรที่ไม่

บริสุทธิ์ และจากนั้นเหล่าเทพก็กลับมาอภิเษกและตกลงไปสู่หนทางบาป พ่อมาและให้คำแนะนำของพ่อแก่ลูกๆ ที่สุดแสนหวาน: พ่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด พ่อไม่ได้มาในทุกยุค พ่อมาในยุคบรรจบพบกันของวงจร ไม่ใช่ในทุกยุค เหตุใดพ่อจึงมาในยุคบรรจบพบกันของวงจร? เพราะพ่อเปลี่ยนนรกให้เป็นสวรรค์ พ่อมาทุก 5000 ปี ลูกๆบางคนก็เขียนว่า บาบ่า ฉันไม่มีความสุขหรือความกระตือรือร้นเลย โอ้ จริงหรือ! พ่อกำลังทำให้ลูกเป็นนายของโลก! ลูกไม่มีประสบการณ์ของความสุขในการจดจำพ่อเช่นนั้นหรือ? เป็นเพราะลูกไม่จดจำท่านอย่างเต็มที่ลูกจึงไม่มีความสุข ลูกประสบกับความสุขในขณะที่จดจำสามชื่อของลูกที่ทำให้ลูกไม่บริสุทธิ์ ในขณะที่ลูกไม่มีความสุขในขณะที่จดจำพ่อที่ทำให้ลูกมีมงกุฎสองชั้น ลูกกลายเป็นลูกของพ่อแต่ลูกก็ยังพูดว่าลูกไม่มีความสุข! ลูกไม่มีความรู้อย่างเต็มที่ในสติปัญญาของลูก ลูกไม่ได้จดจำพ่อ และเหตุนี้เองมายาจึงหลอกหลวงลูก บาบ่าอธิบายแก่ลูกๆ อย่างดีมาก ท่านอธิบายแก่ลูกๆ ทุกๆวงจร พ่อทำให้ดวงวิญญาณที่กลายเป็นผู้ที่มิสตีปัญญาเป็นหินเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง เพียงพ่อที่เต็มไปด้วยความรู้เท่านั้นที่มาและให้ความรู้แก่ลูก ท่านนั้นเต็มไปด้วยทุกสิ่ง ท่านเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยความรัก ท่านคือมหาสมุทรแห่งความรู้, มหาสมุทรแห่งความสุข และมหาสมุทรแห่งความรัก ลูกได้รับมรดกนี้จากพ่อเช่นนี้ ลูกมาที่นี่เพื่อจะกลายเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ชุมมนูตามทางจิตทั้งหมดนั้น ฯลฯ เป็นของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใดๆที่นั่น สิ่งนี้เรียกว่ากิตะพาทชาลา นี่ไม่ใช่พาทชาลาสำหรับพระเวทย์ ลูกกลายเป็นนารายณ์จากมนุษย์ธรรมดาด้วยกิตะนี้ แน่หนอนว่าเป็นพ่อผู้ที่ทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น มนุษย์ไม่สามารถทำให้มนุษย์กลายเป็นเทพได้ พ่ออธิบายแก่ลูกๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ลูกๆ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ลูกไม่ใช่ร่างกาย ดวงวิญญาณพูดว่า ฉันละร่างหนึ่งและรับอีกร่างหนึ่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บั๊พดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

**สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เช่นที่ชีบบาบ่าไม่ได้มีความโอฬารตระการตาใดๆ และท่านมาอย่างเป็นผู้รับใช้เพื่อสอนลูกๆ ดังนั้นด้วยลูกเป็นผู้มีอำนาจเช่นพ่อ และลูกต้องอยู่อย่างไม่มีความหลงทะนงตนเช่นกัน กลับมาบริสุทธิ์และทำงานรับใช้ในการทำให้ผู้อื่นกลับมาบริสุทธิ์

2. เพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในลอร์ดเตอริ์ของพระเจ้าในช่วงเวลาของการทำลายล้าง จงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่มีความรัก และแข่งขันที่จะอยู่ในการจดจำระลึกถึงและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง

**พร:** พร: ขอให้ลูกเป็นดวงวิญญาณที่มีพลังผู้รู้ลึกปลอดภัย และให้ประสบการณ์เดียวกันแก่ผู้อื่นโดยการล้อมรอบพวกเขาด้วยความคิดที่บริสุทธิ์

ดวงวิญญาณที่มีพลังคือผู้ที่จบสิ้นความไร้สาระทั้งหมดในเวลาน้อยกว่า 1 วินาทีด้วยพลังของความมุ่งมั่น ลูกต้องรู้จักพลังของความคิดที่บริสุทธิ์ : ความคิดที่มีพลังและบริสุทธิ์สามารถทำความอัศจรรย์มากมาย เพียงมีความคิดที่มุ่งมั่นและความมุ่งมั่นนี้จะนำความสำเร็จมา ล้อมรอบทุกคนด้วยความคิดที่บริสุทธิ์ และผูกพวกเขาด้วยความคิดที่บริสุทธิ์นี้ ในลักษณะที่ใครก็ตามรู้ลึกอ่อนแอแม้เล็กน้อย การถูกล้อมรอบในลักษณะนี้ จะกลายเป็นฉัตรแห่งการปกป้องคุ้มครอง วิธีการของความปลอดภัยและป้อมปราการสำหรับพวกเขา

**คติพจน์:** ผู้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยง การศึกษานี้ และศรัทธาสำหรับชีวิตที่สูงส่งโดยตรงจากพระเจ้า มีโชคที่สูงส่งมากที่สุด

\*\*\* โอม ขานติ \*\*\*